

Số: /BC-HĐND

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 03/11/2022 của HĐND huyện về việc Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI (06 ý kiến)

1. Cử tri xã Nà Tông: Đề nghị chương trình hỗ trợ làm nhà “Mái ấm nghĩa tình” khi hộ nào làm xong nhà thì tiến hành nghiệm thu và giải ngân ngay nhà đó để kịp thời lấy tiền trả khoản vay làm nhà.

Trả lời:

Chương trình làm nhà “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội” năm 2022, xã Nà Tông được hỗ trợ 13 nhà, đến thời điểm hiện tại có 4 nhà đã hoàn thành việc xây dựng, 9 nhà đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên hiện nay đơn vị tài trợ là ngân hàng Vietinbank chưa chuyển tiền về huyện nên chưa tiến hành nghiệm thu và trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình. Trong thời gian tới, khi đơn vị tài trợ chuyển tiền, huyện sẽ tiến hành giải ngân ngay cho các hộ dân được hỗ trợ.

2. Cử tri bản Bó xã Chiềng Đông: Đề nghị huyện quan tâm xây dựng bậc thang lên Hang Thảm Khương - khu di tích Quốc gia để tạo thuận lợi cho việc tham quan cũng như tôn tạo, bảo vệ khu Di tích lịch sử Quốc gia.

3. Cử tri bản Đẻ Chia A xã Pú Nhung: Hang Há Chờ được công nhận là di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 1334/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhưng chưa có đường bê tông, đề nghị làm đường bê tông và đường điện đến khu di tích.

Trả lời:

Đối với 02 ý kiến trên, UBND huyện trả lời như sau:

- Di tích khảo cổ cấp quốc gia Hang Thảm Khương thuộc địa phận xã Chiềng Đông được xếp hạng di tích Quốc gia¹; Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Hang Há Chờ thuộc địa phận xã Pú Nhung được xếp hạng di tích Quốc gia². Thực hiện các Quyết định xếp hạng, Huyện đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia tại trụ sở UBND xã nơi có di tích, bước

¹ Quyết định số 625/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2014 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

² Quyết định số 1344/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2015 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

đầu huyện đã xây dựng biển báo, biển chỉ dẫn vào di tích và giao cho xã quản lý, bảo vệ.

Cùng với đó huyện đã ban hành các Nghị quyết, Chương trình hành động về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; chương trình phát triển du lịch của huyện³, trong đó có việc sẽ cân đối, kêu gọi các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo làm bậc lên xuống và hệ thống điện, hệ thống vệ sinh tại khu vực di tích Hang động Há Chớ - xã Pú Nhung và di tích Hang Thắm Khương - xã Chiềng Đông trong thời gian tới, để bảo đảm thuận tiện cho công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, phát triển du lịch của huyện giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND huyện đã giao phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện.

4. Cử tri xã Nà Sáy: Có ý kiến về thái độ chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện chưa thật chu đáo và tận tình, có bệnh nhân ốm điều trị dài ngày không khỏi, khi gia đình bệnh nhân xin chuyển tuyến lên Bệnh viện tỉnh gây khó khăn và không cho chuyển. Đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo Ban giám đốc chấn chỉnh lại thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế cụ thể:

(1) Bà Lường Thị Tinh - bản Nà Sáy 2, nhập viện từ ngày 08/10/2022 đến ngày 10/10/2022 được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp đã vỡ phải mổ cấp cứu.

(2) Ông Cà Văn Păng - bản Nà Sáy 1, nhập viện 20h15 phút ngày 18/9/2022 đến ngày 20/9/2022 (03 ngày) không tiêu hóa được bác sỹ yêu cầu gia đình đi mua thuốc để thụt, xong gia đình xin chuyển tuyến nhưng bác sỹ không đồng ý, gia đình đề nghị mổ nhưng bác sỹ không mổ, đến 12h ngày 21/9/2022 ông Păng chết do thủng ruột.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế kiểm tra rà soát hồ sơ bệnh án và đối chất với cán bộ y tế liên quan (tiếp đón, điều trị, chăm sóc, phẫu thuật, chăm sóc sau phẫu thuật). Về trường hợp hai bệnh nhân trên, Trung tâm Y tế huyện có ý kiến báo cáo và tham mưu trả lời như sau:

(1) *Về công tác chuyển tuyến:* Từ năm 2021, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-TTYT ngày 19/4/2021, phân công 10 cán bộ có thẩm quyền duyệt hồ sơ bệnh án đưa vào lưu trữ, kết luận khám sức khỏe, phê duyệt giấy chứng thương, giấy nghỉ hưởng BHXH, giấy chuyển tuyến, giấy ra viện, giấy chứng sinh, tóm tắt bệnh án. Bảo đảm luôn luôn có cán bộ phê duyệt giấy chuyển tuyến 24/24.

³ Nghị quyết số 11 -NQ/HU ngày 16/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Tuần Giáo gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12 -NQ/HU ngày 16/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 1294/CTr-UBND ngày 28/8/2022 về Chương trình hành động Về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc huyện Tuần Giáo, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

(2) Về hai trường hợp bệnh nhân cụ thể:

- Bà Lương Thị Tinh (49 tuổi). Vào viện: 9h47' ngày 08/10/2022; Chẩn đoán khi vào: Hội chứng dạ dày, tá tràng; Phẫu thuật vào 10h10' ngày 10/10/2022; Căn cứ trên triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, diễn tiến của bệnh, phiếu phẫu thuật - thủ thuật, đây là ca bệnh viêm ruột thừa cấp ở vị trí bất thường (Ruột thừa chui xuống tiểu khung và hoại tử đoạn giữa). Do vậy diễn biến của bệnh rất phức tạp không điển hình, bệnh nhân sau khi vào viện được làm các xét nghiệm, lâm sàng, theo dõi chặt chẽ và phẫu thuật kịp thời. Rất nhiều trường hợp bệnh lý ruột thừa như vậy ở tuyến trên cũng khó phát hiện được ngay. Nên việc theo dõi, chẩn đoán, phẫu thuật cho bệnh nhân là hoàn toàn hợp lý.

- Ông Cà Văn Pâng (91 tuổi). Vào viện: 20h15' ngày 18/9/2022; Bệnh nhân vào viện với triệu chứng đau thượng vị, trong ngày theo dõi, điều trị được làm cận lâm sàng đầy đủ: xét nghiệm, siêu âm, X-quang, phát hiện có suy thận mạn kèm theo. Điều trị trong ngày, bệnh nhân không đỡ, đau bụng vẫn tiến triển. Trưa và chiều bệnh nhân vẫn ăn uống kém. Đến 20h30' ngày 19/09/2022 bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, vật vã kích thích. Đã được cấp trực làm lại cận lâm sàng: xét nghiệm, siêu âm ổ bụng, CTscanner ổ bụng phát hiện thủng tạng rỗng; được hội chẩn toàn cấp trực với chuyên khoa ngoại, gây mê và thống nhất chẩn đoán: sốc do thủng tạng rỗng/ bệnh nhân suy thận mạn. Đã giải thích cho người nhà cần phẫu thuật điều trị, tuy nhiên phải hồi sức tích cực để bảo đảm đủ điều kiện gây mê. Nhưng do tình trạng sốc của bệnh nhân diễn biến nặng nên không đủ điều kiện gây mê, phẫu thuật dẫn đến suy đa tạng. Đến 6h10' ngày 20/09/2022 gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà; vì tuổi cao, sức yếu lại có bệnh nền suy thận mạn nên sau đó bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

- Hai trường hợp bệnh nhân nêu trên và rất nhiều trường hợp bệnh nặng khác, Trung tâm Y tế đều họp phân tích, kiểm điểm, rút kinh nghiệm cho các cá nhân liên quan. Tất cả ý kiến phản ánh đều được tiếp nhận trong giờ, ngoài giờ thông qua trực lãnh đạo, đường dây nóng, qua cuộc họp hội đồng người bệnh cấp khoa hàng tuần, họp hội đồng người bệnh cấp Trung tâm hàng tháng.

- Trung tâm Y tế cam kết thực hiện nghiêm túc theo quy chế chuyển tuyến của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Sở Y tế, không cản trở bất kỳ ca bệnh nào cần chuyển tuyến cả trong và ngoài giờ. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh cán bộ, viên chức về giao tiếp ứng xử; định kỳ hàng quý khảo sát sự hài lòng người bệnh bằng phiếu kín; tiếp tục đẩy mạnh quy tắc giao tiếp ứng xử phục vụ bệnh nhân và nghiêm túc xử lý trường hợp vi phạm.

5. Cử tri xã Nà Sáy: Hàng năm huyện có giao kinh phí đặc thù theo Thông tư số 49/2012/TTBTC ngày 20/3/2012 về Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Nhưng năm 2022 không được giao kinh phí và cũng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể. Vậy năm 2022 xã có được tiếp tục chi kinh phí đặc thù không và nếu được chi thì kinh phí lấy ở nguồn nào?

Trả lời:

Năm 2022, thực hiện theo quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Căn cứ điều 27 về định mức phân bổ chi hoạt động của quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể; UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch đã tham mưu phân bổ dự toán năm 2022 bảo đảm các khoản chi khác bao gồm: Kinh phí chi hoạt động đặc thù, kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể và tất cả các khoản chi khác phục vụ hoạt động thường xuyên của các đơn vị cấp xã. UBND huyện đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND xã Nà Sáy thực hiện tự cân đối dự toán để thực hiện bảo đảm nhiệm vụ chi.

6. Cử tri xã Pú Xi: Hiện nay một số cán bộ, công xã trong thời gian tham gia đi học, biệt phái về huyện đã bị truy thu, xuất toán chế độ theo Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ. Phòng Tài chính – Kế hoạch cũng hứa sau khi xuất toán, phòng sẽ làm thủ tục trong vòng một đến hai tháng để cán bộ xã được truy lĩnh lại các chế độ theo Nghị định 116. Tính đến nay đã xuất toán tiền được hơn 01 năm mà vẫn chưa được hưởng lại. Vậy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho chúng tôi có được truy lĩnh lại số tiền đó không? Nếu không được phải nêu rõ lý do vì sao?

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch xác minh và làm rõ: Ngày 31/10/2022, phòng Tài chính – Kế hoạch nhận được Tờ trình số 12/TTrUBND ngày 22/8/2022 của UBND xã Pú Xi về việc đề nghị hưởng thêm phụ cấp thu hút trong thời gian thoát ly ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Sau khi xem xét nội dung Tờ trình và các hồ sơ kèm theo, phòng Tài chính – Kế hoạch đã trả lời bằng văn bản số 262/TCKH-QLNS ngày 30/11/2022 để làm rõ việc hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm theo đề nghị của UBND xã Pú Xi.

Đề nghị UBND xã Pú Xi căn cứ theo các văn bản hướng dẫn tiến hành rà soát, xác định lại đúng thời gian cho các cá nhân trên cơ sở bảo đảm theo quy định tại nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

II. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP (05 ý kiến)

1. Cử tri bản Nậm Mu xã Rạng Đông: Đề nghị các cơ quan chức năng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với phần diện tích rừng đã đo đạc lại do bản Nậm Mu quản lý (trước đây chi trả nhầm sang một số xã khác; các cơ quan chức năng phối hợp với xã đã đo đạc lại diện tích rừng; xã Rạng Đông đã có văn bản đề nghị từ cuối năm 2021 nhưng đến nay các cơ quan chức năng chưa chi trả).

Trả lời:

UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã xác minh làm rõ: Phần diện tích rừng thuộc địa phận của bản Nậm Mu hiện đang được giao nhầm cho các bản Bon A, Bon B (xã Phình Sáng) và bản Xá Nhè (xã Rạng Đông) quản lý bảo vệ và hưởng lợi.

UBND huyện giao Ban quản lý rừng phòng hộ chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu cho UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để điều chỉnh lại diện tích rừng đã đo đạc cho bản Nậm Mu quản lý, bảo vệ và hưởng lợi. Trước mắt, Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với UBND các xã Phình Sáng, Rạng Đông vận động cộng đồng các bản được nhận tiền trả DVMTR trích lại số tiền đúng bằng diện tích giao nhằm để trả cho cộng đồng bản Nậm Mu.

2. Cử tri bản Kệt xã Quài Cang: Đề nghị UBND huyện có ý kiến với công ty Mặc Ca về việc hộ gia đình ông Lương Văn Nọi - bản Kệt xã Quài Cang góp đất nương cho công ty để trồng cây Mặc Ca, với diện tích ban đầu đo là 9ha, nhưng đến cuối năm 2017, đầu năm 2018 Công ty Mặc Ca mới trả số tiền là 24 triệu đồng (tương ứng với diện tích là 4,9ha); đề nghị Công ty Mặc ca xem lại số diện tích còn thiếu để thanh toán tiền cho gia đình.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Maccadamia tỉnh Điện Biên và các bên liên quan làm rõ:

- Tại thời điểm ký hợp đồng giữa ông Lương Văn Nọi với Công ty cổ phần Maccadamia tỉnh Điện Biên, gia đình ông Lương Văn Nọi chưa được cấp GCNQSD đất. Theo hợp đồng thì diện tích góp quyền sử dụng đất của ông Nọi với tổng diện tích là 49.154,4 m² (gồm 02 thửa, thửa số 11 có diện tích 22.198,5 m²; thửa số 13 có diện tích 26.955,9 m²).

- Nhưng khi Công ty cổ phần Maccadamia và xã đến thực địa tổ chức đo đạc thì gia đình ông Nọi không tới để làm việc. Sau khi rà soát, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận, hộ gia đình ông Lương Văn Nọi đã được cấp Giấy chứng nhận số CP 052122, do UBND huyện cấp ngày 16/4/2019 với tổng diện tích 42.218,7 m² gồm 02 thửa đất. Thửa đất số 55 có diện tích 22.198,5 m² trùng vị trí và diện tích thửa số 11; thửa đất số 62 có diện tích 20.020,2 m² trùng với vị trí thửa số 13 (theo hợp đồng) nhưng diện tích đất giảm đi 6.935,7 m². Lý do đã cấp cho ông Quàng Văn Thiên ở bản Giăng diện tích 2.992,8 m² và cấp cho ông Quàng Văn Thành ở bản Cán diện tích 3.942,9 m².

- Hiện Công ty cổ phần Maccadamia đã trả tiền cho ông Nọi là 24.577.000 đồng tương ứng với diện tích 4,91544 ha đúng theo hợp đồng. UBND huyện kiến nghị gia đình ông Nọi phối hợp với UBND xã Quài Cang, Trung tâm quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công ty cổ phần Him Lam Mặc ca Điện Biên và các hộ gia đình liên quan tiến hành xác minh thực địa, đo đạc lại rà soát hồ sơ để giải quyết dứt điểm. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì báo cáo giải quyết nội dung này.

3. Cử tri bản Háng Tàu xã Tủa Tình: Đề nghị huyện xem xét đo đạc và giao diện tích rừng khoảng 20 ha đã được đưa vào quy hoạch Khu du lịch sinh thái tại đỉnh đèo Pha Đin để nhân dân bản Háng Tàu quản lý.

Trả lời:

Thực hiện kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 98/KH-UBND của UBND huyện Tuần Giáo về việc giao đất giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư, tổ chức trên địa bàn; tháng 12/2021 đơn vị tư vấn đã tiến hành đo đạc tại bản Hua Sa A và Hua Sa B xã Tủa Tình. Trong thời gian tới, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện việc đo đạc diện tích rừng tại bản Háng Tàu để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

4. Cử tri bản Nà Chua, xã Mường Mùn: Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, xem xét chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với diện tích 100ha tại tiểu khu 591 đã được đac hiện do bản Nà Chua quản lý, bảo vệ.

Trả lời:

Năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát và đo đạc diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện trong đó đã đo đạc tại tiểu khu 591, bản Nà Chua, xã Mường Mùn. Hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục giao rừng để cộng đồng bản Nà Chua được hưởng chi trả DVMTR theo quy định.

5. Cử tri xã Nà Sáy: Đề nghị huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết dứt điểm việc đo đạc tách thửa, lẫn thửa đất trồng cây cao su, nhiều gia đình do chưa được cấp giấy CNQSD đất nên chưa được hưởng % tiền lợi tức đất trồng cao su.

Trả lời:

UBND huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất đã góp đất trồng cây cao su. Qua rà soát tại địa bàn xã Nà Sáy hiện còn 10 trường hợp. Trong đó, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai trích lục bản đồ, làm việc, hướng dẫn UBND xã Nà Sáy hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp GCNQSD đất cho 08 trường hợp. Còn 02 trường hợp chưa lập được hồ sơ cấp GCNQSD đất với lý do: 01 trường hợp có chồng đang thực hiện án cải tạo giam nên gia đình chưa bổ sung được các thủ tục trong việc xin cấp GCN QSD đất; 01 trường hợp thửa đất số 45 có diện tích 1.959,7 m² thuộc khe suối, được quy chủ đất UBND xã, diện tích đất này không trồng cây cao nên đưa ra khỏi phần diện tích góp đất trồng cây cao su.

UBND huyện xin tiếp thu và đề nghị phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai, UBND xã Nà Sáy khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo quy định.

III. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG (03 ý kiến)

1. Cử tri xã Mùn Chung: Đề nghị đầu tư xây dựng bãi rác thải cho trung tâm xã.

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các phòng, ban chuyên môn huyện và UBND xã Mùn Chung kiểm tra, khảo sát thực địa tham mưu cho UBND huyện kế hoạch đầu tư. Căn cứ nguồn lực, huyện sẽ bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng trong những năm tới. Trong thời gian chưa được đầu tư, đề nghị UBND xã Mùn Chung vận động nhân dân trong khu vực tự thu gom rác thải sinh hoạt để xử lý tại gia đình.

2. Cử tri bản Bó xã Chiềng Đông: Đề nghị huyện tạo điều kiện giúp xã Chiềng Đông, cũng như dọc tuyến Quốc lộ 279 có nhân công, phương tiện thu gom, xử lý rác thải, vì hiện nay người dân đổ rác thải ven quốc lộ hoặc ném xuống kênh mương thủy nông, do đó làm ô nhiễm và gây tắc dòng chảy của kênh thủy nông.

Trả lời:

Ngày 01/12/2022, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành Quyết định số 2034/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện dự án: Dịch vụ công ích môi trường huyện Tuần Giáo năm 2023. Trong đó phạm vi quy mô thực hiện dự án đã được mở rộng thêm xã Chiềng Đông, Chiềng Sinh. Thời gian thực hiện từ 01/01/2023. UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quyền và nhiệm vụ của chủ đầu tư theo các quy định hiện hành.

3. Cử tri bản Giăng xã Quài Cang: Đề nghị UBND huyện xem xét và cấp giấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp cho người dân, đã được thu hồi của dân từ năm 2017 đến nay chưa thấy cấp lại cho dân.

Trả lời:

Hiện nay Giấy chứng nhận đang lưu giữ tại Trung tâm Quản lý đất đai để chỉnh sửa theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý đất đai khẩn trương chỉnh sửa để trả lại Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

IV. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, ATGT (01 ý kiến)

1. Cử tri xã Mường Khong: Đề nghị huyện chỉ đạo Công an huyện giải quyết dứt điểm vụ trộm rọ thép chắn xói lở tại bản Phiêng Hin từ năm 2021 đã xác định được đối tượng.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xác minh, giải quyết. Qua xác minh thực tế, ngày 27/9/2021, Công an xã Mường Khong nhận được tin báo của ông Cà Văn Thoáng trưởng bản Phiêng Hin với nội dung: Gia đình ông Cà Văn Thắm bị mất 04 lồng sắt đựng đá để kê bờ ruộng của gia đình (nghỉ ngơi cho ông Lường Văn Hóa người cùng bản lầy). Sau khi nhận được tin báo Công an xã Mường Khong đã trực tiếp xuống hiện trường để xác minh vụ việc, triệu tập lấy lời khai của những người có liên quan và tiến hành hoạt động điều tra theo quy định. Tạm giữ vật chứng là 01 chiếc lồng sắt có khối lượng 12 kg tại gia đình nhà ông Cà Văn Đồi là con rể của ông Lường Văn Hóa. Tại thời điểm xảy ra vụ việc ông Lường Văn Hóa đi làm thuê không có mặt tại gia đình. Dựa trên các tài liệu và

chứng cứ thu thập được, Công an xã Mường Khong chưa có đủ căn cứ để khẳng định ông Lường Văn Hóa là người đã thực hiện hành vi trộm cắp.

UBND huyện giao Công an huyện chỉ đạo Công an xã Mường Khong tiếp tục điều tra, xác minh để giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên.

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA (18 ý kiến)

1. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt (03 ý kiến)

1.1. Cử tri xã Nà Tông: Đề nghị phòng Nông nghiệp & PTNT kiểm tra một số kênh, mương hiện không dẫn nước tưới được và có phương án hỗ trợ khắc phục.

UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Nà Tông, Hợp tác xã quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xã và đại diện cử tri bản Pá Tong kiểm tra thực tế. Vị trí cử tri đề xuất là máng treo công trình thủy lợi Pá Tong 1, có chiều dài 26,8m. Hiện máng treo bị võng, thành và đáy máng bị rò rỉ một số chỗ, gây thất thoát nước. Đề nghị UBND xã Nà Tông chỉ đạo Hợp tác xã quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xã sử dụng kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của công trình để thực hiện khắc phục sửa chữa nhỏ; thường xuyên kiểm tra, duy tu bảo dưỡng bảo đảm cấp nước cho 4,0ha lúa 02 vụ của người dân.

1.2. Cử tri xã Mùn Chung:

(1) Đề nghị tu sửa bảo dưỡng kênh mương, đầu tư rọ thép kê bờ suối sạt lở do lũ cho bản Ta Léch.

Trả lời:

- Về đề nghị tu sửa bảo dưỡng kênh mương:

Ngày 06/12/2022, UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND xã Mùn Chung, Hợp tác xã quản lý khai thác công trình thủy lợi và đại diện cử tri bản Ta Léch tiến hành kiểm tra thực địa, cụ thể như sau: Kênh mương đề nghị tu sửa bảo dưỡng là đoạn ống dẫn có kết cấu nhựa PVC dài 600m thuộc công trình Thủy lợi bản Ta Léch được đầu tư xây dựng năm 2005, qua thời gian dài sử dụng ống nhựa bị giòn gãy dẫn đến rò rỉ nhiều đoạn gây nên thiếu nước tưới cho diện tích cuối kênh.

Trước mắt, đề nghị UBND xã chỉ đạo Hợp tác xã quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn phối hợp với Tổ quản lý công trình của bản sử dụng kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi của công trình để sửa chữa, khắc phục những chỗ bị gãy, rò rỉ hạn chế lượng nước bị thất thoát và có kế hoạch cấp nước tưới luân phiên bảo đảm nước tưới cho diện tích cuối kênh. UBND huyện sẽ xem có kế hoạch đầu tư khi bố trí được vốn.

- Về đề nghị đầu tư rọ thép kê bờ suối sạt lở do lũ cho bản Ta Léch:

Qua kiểm tra thực tế, bờ hữu suối Ta Léch có nhiều vị trí nhỏ bị sạt lở, tại vị trí cử tri đề nghị có chiều dài 20m, diện tích có nguy cơ bị sạt lở khoảng 0,8ha rộng 02 vụ. Do diện tích có nguy cơ bị xói lở nhỏ, đề nghị UBND xã chỉ đạo

nhân dân đóng góp vật liệu sẵn có và ngày công lao động để xử lý chống sạt lở cho diện tích nêu trên.

(2) Đề nghị hỗ trợ kè suối bảo vệ khu dân cư cho bản Chiềng Ban - Co En.

Qua kiểm tra thực tế, vị trí gây nguy cơ sạt lở tại đầu mỗi tuyến kênh thủy lợi Chiềng Ban, do tuyến kênh và khu ruộng bản Chiềng Ban thấp, khi có lũ suối về thường tràn vào kênh và khu ruộng làm thay đổi dòng chảy có nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư bản Chiềng Ban - Co En. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Chiềng Ban giai đoạn 2023-2024, trong đó dự kiến thiết kế kéo dài tường cánh hướng dòng chảy để khắc phục tình trạng lũ tràn vào kênh, khu ruộng và chống sạt lở cho khu dân cư.

2. Về công trình giao thông (08 ý kiến)

2.1. Cử tri xã Nà Tông: Đề nghị sớm triển khai làm cầu lên bản Co Muông, vì cầu này đã xuống cấp đi lại nguy hiểm.

Trả lời:

Hiện nay, công trình cầu lên bản Co Muông đã được phê duyệt tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện Tuần Giáo. Tuy nhiên, do nguồn vốn bố trí cho dự án là nguồn thu tiền sử dụng đất huyện Tuần Giáo (nguồn đầu giá QSD đất, tuy nhiên năm 2022 của thu được), trong thời gian tới dự án sẽ được triển khai thực hiện ngay sau khi được phân bổ vốn.

2.2. Cử tri xã Mùn Chung: Đề nghị làm đường bê tông vào điểm trường mầm non Co Sản và khu dân cư bản Bó Lếch.

Trả lời:

UBND huyện Tuần Giáo sẽ xem xét, tiếp thu ý kiến của cử tri xã Mùn Chung. UBND huyện giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục và đầu tư ngay khi bố trí được nguồn vốn.

2.3. Cử tri xã Rạng Đông: Đề nghị sớm triển khai thi công con đường từ bản Háng A lên bản Xá Nhè.

Trả lời:

Đường từ bản Háng Á lên bản Xá Nhè là đoạn tuyến nằm trong dự án Đường liên xã Rạng Đông – Nà Tông đã được UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Dự án đang được triển khai bước chuẩn bị đầu tư và dự kiến sẽ khởi công xây dựng cuối năm 2023.

2.4. Cử tri bản Phảng Củ xã Phình Sáng: Đề nghị huyện sớm triển khai thi công đường từ QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - bản Phảng Củ.

Trả lời:

Dự án Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo đã được UBND huyện Tuần Giáo đề xuất chủ trương đầu tư từ đầu năm 2021, hiện được HĐND tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương

đầu tư tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 29/6/2021. Đến hiện tại dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên. Ban Quản lý dự án các công trình (đại diện chủ đầu tư) đang thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành. Dự kiến khởi công xây dựng vào quý III năm 2023.

2.5. Cử tri bản Phình Cú xã Ta Ma: Đề nghị làm nốt đường bê tông (khoảng 3 km) và làm đường điện vào nhóm dân cư bản Phiêng Vang.

Trả lời:

Đường bê tông (khoảng 3 km) từ bản Phình Cú vào nhóm dân cư Phiêng Vang thuộc dự án Đường từ bản Phình Cú đến bãi Phiêng Vang (giai đoạn 1) đã được HĐND huyện Tuần Giáo Phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (do huyện quản lý). Tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt từ năm 2024 - năm 2026.

2.6. Cử tri bản Đẻ Chia A xã Pú Nhung: Đề nghị làm đường bê tông nội bản và làm cầu bê tông qua suối sang khu sản xuất (khu Púa Hú).

Trả lời:

Bản Đẻ Chia A thuộc khu vực trung tâm xã Pú Nhung đã có các trục đường bê tông liên xã đi qua. Hiện tại các trục đường nội bản kết nối vào các cụm dân cư là đường đất chưa được đầu tư mặt đường và làm cầu bê tông qua suối sang khu sản xuất. UBND huyện giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục và đầu tư ngay khi bố trí được nguồn vốn.

2.7. Cử tri bản Hát Khoang xã Pú Xi: Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, xem xét bê tông hóa đường nội bản để dân trong bản dễ đi lại và yên tâm canh tác.

Trả lời:

Bản Hát Khoang có trục đường từ QL6 đến trung tâm xã Pú Xi và nhánh rẽ Thủy Điện Long Tạo đi qua đã được cứng hóa, tuy nhiên các nhánh đường nội bản nội bản kết nối vào các cụm dân cư là đường đất chưa được đầu tư cứng hóa. UBND huyện giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục và thực hiện đầu tư khi bố trí được nguồn vốn.

2.8. Cử tri bản Nà Chua xã Mường Mùn: Con đường liên xã Mường Mùn-Mường Thín, nay do mưa lũ dẫn đến hư hỏng và xuống cấp nặng vì vậy đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, xem xét tu sửa lại đường để phục vụ sinh hoạt cho người dân; xem xét cho xây cống thoát nước nội bản cho người dân bản Nà Chua.

Trả lời:

UBND huyện đã giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục và dự kiến đầu tư sửa chữa trong năm 2023.

3. Về công trình điện lưới (03 ý kiến)

3.1. Cử tri Bàn Giăng xã Quài Cang: Đề nghị Điện lực Tuần Giáo chuyển vị trí công tơ để lắp vào đường điện cho các hộ dân được sử dụng đường điện mới (đã được đầu tư từ 2 năm rồi nhưng chưa đưa vào sử dụng).

Trả lời:

Ngay sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện đã đề nghị Điện lực Tuần Giáo tiến hành kiểm tra lắp đặt. Đến nay đã thực hiện xong việc lắp đặt công tơ vào đường điện mới cho các hộ dân.

3.2. Cử tri bản Bãng Sản xã Quài Tở:

(1) Hiện tại nhiều hộ dân trong bản sử dụng cột điện tạm (bằng tre, gỗ) để dẫn điện về hộ gia đình sử dụng, không bảo đảm an toàn. Đề nghị Điện lực huyện đầu tư cột và dây điện dân dụng cho các hộ để bảo đảm an toàn đường điện và tránh gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trả lời:

UBND huyện đã đề nghị Điện lực Tuần Giáo xem xét kiểm tra và đưa vào hạng mục, dự án đầu tư trong thời tới để phục vụ người dân. Trong thời gian chờ được đầu tư xây dựng, đề nghị các hộ gia đình khu vực trên thường xuyên kiểm tra, chủ động khắc phục sửa chữa cột hoặc thay thế dây dẫn để bảo đảm đường dây từ sau công tơ về đến các hộ gia đình được bảo đảm an toàn.

(2) Bản Bãng Sản có 2 tuyến đường điện (tuyến liên bản và tuyến Bãng sản - Tênh Phong). Từ khoảng tháng 6 - 8/2022, điện lực huyện có chuyển công tơ từ cột cũ sang cột mới cho 23 hộ dân trong bản. Tuy nhiên, có 16 hộ dân thuộc tuyến liên bản khi chuyển không phải đóng tiền, còn lại 07 hộ dân thuộc tuyến Bãng sản - Tênh Phong (gồm các hộ: Cà Văn Sang, Cà Văn Tại, Cà Văn Hoa, Quàng Văn Điển, Cà Văn Thi, Quàng Văn Thọ, Cà Thị Tiên) khi chuyển công tơ phải đóng 200.000đ/công tơ và được giải thích là tiền công lắp đặt (07 hộ này lắp đặt khoảng tháng 8/2022 sau 16 hộ trước khoảng 02 tháng). Đề nghị giải thích rõ việc thu 200.000đ/công tơ đối với 07 hộ dân nêu trên.

Trả lời:

Bản Bãng Sản có 16 hộ gia đình được chuyển công tơ và dây dẫn về gần nhà thuộc dự án cải tạo sửa chữa, ngành điện đã chi trả công lắp đặt cho nhân công nhà thầu xây lắp, do vậy không phải nộp phí. Đối với 07 hộ còn lại phải nộp chi phí do nhu cầu riêng về việc chuyển công tơ và dây dẫn của từng hộ (có ký kết hợp đồng dịch vụ), Điện lực thu chí phí vật tư và nhân công theo đúng quy định của Công ty Điện lực Điện Biên. UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực Tuần Giáo gặp, làm việc và giải thích rõ cho 07 hộ dân nêu trên (có biên bản làm việc).

4. Về công trình xây dựng (04 ý kiến)

4.1. Cử tri xã Rạng Đông: Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ, đầu tư về hạ tầng chợ phiên xã Rạng Đông để phát triển chợ phiên tại xã.

Trả lời:

Về nội dung này UBND huyện xin tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huyện phối hợp với UBND xã Rạng Đông kiểm tra, khảo sát thực địa để tham mưu cho UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư. Căn cứ nguồn lực, huyện sẽ bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng trong những năm tới. UBND huyện giao xã Rạng Đông thành lập Ban quản lý chợ để tổ chức quản lý bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và phát triển chợ phiên tại xã.

4.2. Cử tri bản Hát Lầu xã Pú Xi: Đề nghị các cấp lãnh đạo quan tâm, xem xét đầu tư đường điện lưới quốc gia lên bản Hát Lầu.

Trả lời:

Đầu tư đường điện lưới quốc gia đến các bản thuộc dự án của ngành Điện, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ đề nghị với các cơ quan liên quan để sớm triển khai đầu tư.

Về đầu tư đường điện lưới quốc gia đến các bản, UBND huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ đề nghị với Sở Công thương và các cơ quan liên quan để bố trí triển khai đầu tư khi có nguồn lực.

4.3. Cử tri xã Mường Khong:

(1) Đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà Văn hóa cho bản Phiêng Hin, bản đã có quỹ đất từ năm 2014 nhưng đến nay chưa được xây nhà văn hóa.

(2) Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư đường bê tông, đường điện cho nhóm hộ từ bản Phiêng Hin đến bản Con Ổ (36 hộ) và bản Huổi Nôm, bản Hua Sát.

Trả lời:

Đối với nhà Văn hóa cho bản Phiêng Hin, UBND huyện giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục công trình và đầu tư khi có nguồn lực.

Đối với đường bê tông từ Phiêng Hin - Con Ổ - Huổi Nôm - Huổi Máu, UBND huyện đã giao Ban QLDA các công trình khảo sát tổng hợp danh mục công trình và đầu tư khi được bố trí kế hoạch vốn. Riêng tuyến đường từ bản Phiêng Hin đến bản Hua Sát đã được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư thuộc dự án Đường Nà Sáy – Mường Khong, sẽ khởi công xây dựng vào quý I năm 2023.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Xuân Cảnh

